

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาล

และ

รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับ แต่ละงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศที่นำมาจัดทำงบการเงินระหว่างกาลรวมดังกล่าว งบการเงินระหว่างกาลรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 นี้ ได้รวมสินทรัพย์ของบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนเงินรวม 13,445 ล้านบาท และรวมรายได้ของบริษัทย่อยจำนวนเงินรวม 5,377 ล้านบาทและ 13,698 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร - สุทธิในบริษัทร่วมจำนวนเงิน 73 ล้านบาทและ 218 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษัทสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันนี้ ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมคำนวณตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนเงิน 7,339 ล้านบาท และ รวมส่วนแบ่งกำไร - สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวน เงิน 225 ล้านบาทและ 199 ล้านบาท ตามลำดับ งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าวสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นโดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นและการเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษัทได้ถือตามรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น งบการเงินระหว่างกาลรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อยและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยในต่างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศ ซึ่งสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 โดยมียอดรวมรายได้ของบริษัทย่อย จำนวนเงิน 5,588 ล้านบาทและ 14,163 ล้านบาทและส่วนแบ่งกำไร - สุทธิของบริษัทร่วมจำนวนเงิน 113 ล้านบาทและ 334 ล้านบาท ในงบการเงินระหว่างกาลรวมสำหรับ งวดสามเดือนและเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ตามลำดับ และมีส่วนแบ่งกำไร - สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวนเงิน 474 ล้านบาทและ 804 ล้านบาท ในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษัทสำหรับ บงวดสามเดือนและ เก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ตามลำดับ โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้าได้เสนอรายงานการสอบทานลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 ว่าจากการสอบทานและรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่น ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติตามสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ชัดเจนที่แท้จริงอันเป็น สาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง ทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้

จากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวในวรรคที่หนึ่ง ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและ เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ไม่ถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ รวมงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศซึ่ง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยผู้สอบบัญชีในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้าได้เสนอความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตาม รายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 จากการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่น งบดุล รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบเป็น ส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและ เสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใด ภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

(นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3460

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

8 พฤศจิกายน 2549